

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีและข้อมูลอธิบายอื่นที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

*ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง*

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่งระบุว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 59.3 ล้านบาท และ 43.8 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 656.1 ล้านบาท และ 613.6 ล้านบาท ตามลำดับ และมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,042.6 ล้านบาท และ 1,017.1 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด และอยู่ระหว่างการแก้ไขนโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

*เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ*

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องดังกล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
อ้างอิงหมายเหตุ 10, 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
<b>เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</b>	<b>ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร</b>
จากการที่กลุ่มบริษัทและบริษัทประสบขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และปริมาณการจำหน่ายถ่านหินที่มีความไม่แน่นอน รวมทั้งบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ผู้บริหารได้พิจารณาว่าเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง <ul style="list-style-type: none"><li>• การทำความเข้าใจการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมถึงมูลค่าจากการใช้งานซึ่งจัดทำจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย</li></ul>

การค้ำยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
อ้างอิงหมายเหตุ 10, 11 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ผู้บริหารได้พิจารณาจากมูลค่าจากการใช้งานและมูลค่า ยุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย เนื่องจากการพิจารณา มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย คุลยพินิจของผู้บริหาร อีกทั้งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีสาระสำคัญ เรื่องนี้จึงถือเป็น เรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่สำคัญใน การประมาณการของผู้บริหาร โดยการเปรียบเทียบ กับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในอดีต แผนการ ดำเนินงานในอนาคต และวิเคราะห์กับข้อมูลของตลาด ภายนอก</li> <li>• การทำการคำนวณเพื่อทดสอบความอ่อนไหวของ การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานหลักที่อาจมีผลต่อ ประมาณการ</li> <li>• การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือจ้าง งานผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และรายงานการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ วิธีการ และข้อสมมติที่ผู้ประเมินใช้</li> <li>• การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรม ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่บริษัทและบริษัท ย่อยได้ว่าจ้าง</li> <li>• การสุ่มทดสอบความครบถ้วนของรายละเอียด สินทรัพย์ที่ให้ผู้ประเมินทำการประเมินมูลค่า โดยการ เปรียบเทียบรายละเอียดสินทรัพย์ที่บริษัทและบริษัท ย่อยจัดเตรียมให้กับผู้ประเมินกับทะเบียนทรัพย์สินและ รายงานการประเมินมูลค่า</li> <li>• การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้างโดยเคพีเอ็มจีใน การประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมิน มูลค่าและข้อสมมติที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ เลือกลงใช้</li> <li>• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(วิระชัย รัตนจรัสกุล)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4323

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
25 กุมภาพันธ์ 2568



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	129,278,459	216,048,398	109,184,887	210,568,043
ลูกหนี้การค้า	6	27,073,883	14,248,466	20,491,717	12,096,645
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4	28,807,937	30,045,690	26,854,141	25,346,904
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7	24,861,298	7,671,792	24,861,298	7,671,792
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	74,750,000	40,750,000
สินค้าคงเหลือ	8	7,805,995	4,819,630	5,188,655	4,465,053
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		658,835	2,176,588	637,030	2,067,034
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>218,486,407</b>	<b>275,010,564</b>	<b>261,967,728</b>	<b>302,965,471</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	23	1,758,475	1,740,335	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	177,763,207	183,263,207
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	7	143,286,690	114,181,758	143,286,690	114,181,758
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	140,770,989	151,057,051	140,770,989	151,057,051
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าซื้ออุปกรณ์		1,069,500	12,787,259	149,500	12,787,259
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	519,521,723	549,464,469	331,227,168	371,441,785
สินทรัพย์สิทธิการใช้		4,870,065	3,301,845	4,870,065	3,301,845
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	12	46,698,476	28,899,229	46,698,476	28,899,229
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		166,169	202,003	140,280	182,324
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,598,790	11,842,327	9,277,198	7,807,542
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>871,740,877</b>	<b>873,476,276</b>	<b>854,183,573</b>	<b>872,922,000</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,090,227,284</b>	<b>1,148,486,840</b>	<b>1,116,151,301</b>	<b>1,175,887,471</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	5,000,000	28,557,023	5,000,000	28,557,023
เจ้าหนี้การค้า		12,033,333	4,091,180	6,787,875	3,896,129
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	7,207,685	14,463,122	6,693,648	11,450,840
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4, 13	1,247,164	1,550,590	1,247,164	1,550,590
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 13	748,937,000	758,937,000	757,937,000	780,937,000
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	92,778,660	58,568,074	92,831,304	58,678,060
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,231,492	6,939,189	3,896,063	6,269,302
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,116,798	2,645,313	1,155,320	2,277,521
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>874,552,132</b>	<b>875,751,491</b>	<b>875,548,374</b>	<b>893,616,465</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4, 13	2,340,409	1,264,145	2,340,409	1,264,145
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	14	5,785,782	4,049,749	5,262,542	3,716,021
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,579,046	1,067,117	1,579,046	1,067,117
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>9,705,237</b>	<b>6,381,011</b>	<b>9,181,997</b>	<b>6,047,283</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>884,257,369</b>	<b>882,132,502</b>	<b>884,730,371</b>	<b>899,663,748</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	15				
ทุนจดทะเบียน		644,174,772	644,174,772	644,174,772	644,174,772
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		644,174,772	644,174,772	644,174,772	644,174,772
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	15	593,893,282	593,893,282	593,893,282	593,893,282
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(1,042,598,154)	(982,213,731)	(1,017,147,124)	(972,344,331)
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		<b>205,969,900</b>	<b>266,354,323</b>	<b>231,420,930</b>	<b>276,223,723</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		15	15	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>205,969,915</b>	<b>266,354,338</b>	<b>231,420,930</b>	<b>276,223,723</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,090,227,284</b>	<b>1,148,486,840</b>	<b>1,116,151,301</b>	<b>1,175,887,471</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	130,025,589	175,839,437	118,222,073	175,839,437
รายได้จากการให้บริการ	4 88,504,919	107,806,261	67,058,046	55,406,854
รายได้จากการขายและให้บริการเซลล์แสงอาทิตย์	4 64,198,204	72,525,954	64,198,204	72,525,954
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	17,799,248	18,630,738	17,799,248	18,630,738
<b>รวมรายได้</b>	<b>17 300,527,960</b>	<b>374,802,390</b>	<b>267,277,571</b>	<b>322,402,983</b>
<b>ต้นทุน</b>				
ต้นทุนขาย	8 115,503,408	156,049,496	102,520,988	156,049,496
ต้นทุนการให้บริการ	69,902,374	91,245,180	44,856,275	37,796,525
ต้นทุนขายและให้บริการเซลล์แสงอาทิตย์	48,566,697	51,105,498	48,566,698	51,105,498
ต้นทุนการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	32,772,841	37,573,850	32,772,841	37,573,850
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>18 266,745,320</b>	<b>335,974,024</b>	<b>228,716,802</b>	<b>282,525,369</b>
<b>กำไรขั้นต้น</b>				
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	999	4,999	182,996	4,999
รายได้อื่น	1,249,034	1,945,894	12,096,409	9,901,507
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,032,673</b>	<b>40,779,259</b>	<b>50,840,174</b>	<b>49,784,120</b>
<b>ต้นทุนในการจัดจำหน่าย</b>				
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	18 6,484,952	7,029,884	5,869,313	7,029,884
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 18 48,310,159	37,620,182	47,678,811	34,673,120
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>54,795,111</b>	<b>44,650,066</b>	<b>53,548,124</b>	<b>41,703,004</b>
<b>ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์	11, 18 (5,802,917)	(506,662)	(4,840,876)	(506,662)
ต้นทุนทางการเงิน	4 (33,716,700)	(31,528,367)	(36,229,791)	(33,585,553)
<b>ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(59,282,055)</b>	<b>(35,905,836)</b>	<b>(43,778,617)</b>	<b>(26,011,099)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19 (33,242)	(28,222)	-	-
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>	<b>(59,315,297)</b>	<b>(35,934,058)</b>	<b>(43,778,617)</b>	<b>(26,011,099)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2566
			(บาท)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่				
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	14	(1,069,126)	-	(1,024,176)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>(60,384,423)</u>	<u>(35,934,058)</u>	<u>(44,802,793)</u>
การแบ่งปันขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(59,315,297)	(35,934,058)	(43,778,617)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
ขาดทุนสำหรับปี		<u>(59,315,297)</u>	<u>(35,934,058)</u>	<u>(43,778,617)</u>
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(60,384,423)	(35,934,058)	(44,802,793)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>(60,384,423)</u>	<u>(35,934,058)</u>	<u>(44,802,793)</u>
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	20	<u>(0.05)</u>	<u>(0.03)</u>	<u>(0.03)</u>
				<u>(0.02)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม						รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
		ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)	รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		572,599,797	465,419,213	10,500,000	(946,279,673)	102,239,337	(8)	102,239,329
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
<i>เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</i>								
เพิ่มหุ้นสามัญ	15	71,574,975	128,474,069	-	-	200,049,044	-	200,049,044
<i>รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</i>		<u>71,574,975</u>	<u>128,474,069</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200,049,044</u>	<u>-</u>	<u>200,049,044</u>
<i>การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย</i>								
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง		-	-	-	-	-	23	23
<i>รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียบริษัทย่อย</i>		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23</u>	<u>23</u>
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น		<u>71,574,975</u>	<u>128,474,069</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200,049,044</u>	<u>23</u>	<u>200,049,067</u>
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
ขาดทุน		-	-	-	(35,934,058)	(35,934,058)	-	(35,934,058)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	-
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(35,934,058)</u>	<u>(35,934,058)</u>	<u>-</u>	<u>(35,934,058)</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		<u>644,174,772</u>	<u>593,893,282</u>	<u>10,500,000</u>	<u>(982,213,731)</u>	<u>266,354,323</u>	<u>15</u>	<u>266,354,338</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	
ทุนสำรองตาม กฎหมาย			ขาดทุนสะสม (บาท)				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	644,174,772	593,893,282	10,500,000	(982,213,731)	266,354,323	15	266,354,338
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
ขาดทุน	-	-	-	(59,315,297)	(59,315,297)	-	(59,315,297)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,069,126)	(1,069,126)	-	(1,069,126)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(60,384,423)	(60,384,423)	-	(60,384,423)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	644,174,772	593,893,282	10,500,000	(1,042,598,154)	205,969,900	15	205,969,915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			กำไร (ขาดทุน) สะสม		
			ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท)	ขาดทุนสะสม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	572,599,797	465,419,213	10,500,000	(946,333,232)	102,185,778
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น					
เพิ่มหุ้นสามัญ	15 71,574,975	128,474,069	-	-	200,049,044
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	71,574,975	128,474,069	-	-	200,049,044
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น	71,574,975	128,474,069	-	-	200,049,044
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
ขาดทุน	-	-	-	(26,011,099)	(26,011,099)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(26,011,099)	(26,011,099)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	644,174,772	593,893,282	10,500,000	(972,344,331)	276,223,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเฮส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			กำไร (ขาดทุน) สะสม		
			ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท)	ขาดทุนสะสม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	644,174,772	593,893,282	10,500,000	(972,344,331)	276,223,723
<b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>					
ขาดทุน	-	-	-	(43,778,617)	(43,778,617)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,024,176)	(1,024,176)
<b>รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(44,802,793)</b>	<b>(44,802,793)</b>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	644,174,772	593,893,282	10,500,000	(1,017,147,124)	231,420,930

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
	(บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนสำหรับปี	(59,315,297)	(35,934,058)	(43,778,617)	(26,011,099)
<i>ปรับรายการที่กระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	33,242	28,222	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	33,716,700	31,528,367	36,229,791	33,585,553
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,702,382	41,392,145	31,349,855	30,835,451
รายได้จากการขุดหรือผลิตสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	(17,799,248)	(18,630,738)	(17,799,248)	(18,630,738)
ผลขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์	5,802,917	506,662	4,840,876	506,662
ผลขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,500,000	10,625
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	716,907	548,569	552,345	501,056
กลับรายการผลขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินตราที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(181,067)	(28,806)	(181,067)	(28,806)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	5,073,204	-	5,073,204	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(999)	(4,999)	(182,996)	(4,999)
ดอกเบี้ยรับ	(1,183,395)	(310,393)	(4,559,595)	(2,202,062)
	9,457,406	19,202,911	16,936,608	18,669,583
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	(11,119,278)	27,474,528	(6,688,933)	15,000,874
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,237,752	(13,684,147)	2,161,721	(8,201,839)
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	(4,866,015)	(13,131,354)	(4,866,015)	(13,131,354)
สินค้าคงเหลือ	(2,878,425)	6,075,614	(615,662)	6,341,525
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,517,753	1,570,501	1,430,004	1,578,142
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีชื่อจำกัดในการใช้	(18,140)	(6,437)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(3,186,916)	-	(3,186,916)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,152,120)	(2,595,977)	(352,120)	(2,133,200)
เจ้าหนี้การค้า	7,942,153	(23,892,102)	2,891,746	(14,124,806)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,275,933)	675,727	(1,578,651)	816,664
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,390,187	-	2,390,187	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,679,078)	(1,204,631)	(2,344,620)	(1,198,606)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(528,515)	1,902,490	(1,122,201)	1,851,492
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(50,000)	(100,000)	(30,000)	(100,000)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	511,929	(1,851,685)	511,929	(1,851,685)
<b>กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากการดำเนินงาน</b>	<b>(4,697,240)</b>	<b>435,438</b>	<b>5,537,077</b>	<b>3,516,790</b>
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(1,095,343)	(1,314,302)	(1,117,536)	(238,238)
<b>กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(5,792,583)</b>	<b>(878,864)</b>	<b>4,419,541</b>	<b>3,278,552</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(44,249,977)
เงินสดจ่ายเพื่อให้ผู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(34,000,000)	(40,750,000)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,000	5,000	183,000	5,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(43,664,359)	(215,352,491)	(20,924,639)	(138,226,712)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(26,632)	(15,000)	(12,800)	(15,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	-	(1,999,998)	-	(1,999,998)
ดอกเบี้ยรับ	1,183,396	307,278	890,638	1,384,829
<b>กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(42,506,595)</b>	<b>(217,055,211)</b>	<b>(53,863,801)</b>	<b>(223,851,858)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	-	200,049,044	-	200,049,044
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	23	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,717,341	96,836,065	15,717,341	96,836,065
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(39,274,364)	(101,358,127)	(39,274,364)	(101,358,127)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	213,600,000	-	223,600,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(10,000,000)	-	(23,000,000)	(1,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,617,349)	(1,464,083)	(1,617,349)	(1,464,083)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(3,296,389)	(8,396,784)	(3,764,524)	(8,914,093)
<b>กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(38,470,761)</b>	<b>399,266,138</b>	<b>(51,938,896)</b>	<b>407,748,806</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>(86,769,939)</b>	<b>181,332,063</b>	<b>(101,383,156)</b>	<b>187,175,500</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	216,048,398	34,716,335	210,568,043	23,392,543
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม</b>	<b>129,278,459</b>	<b>216,048,398</b>	<b>109,184,887</b>	<b>210,568,043</b>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
หนี้สินค้างค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,145,435	10,155,589	3,439,465	6,131,209

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
3	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
8	สินค้าคงเหลือ
9	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
11	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12	สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
13	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
14	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
15	ทุนเรือนหุ้น
16	สำรองตามกฎหมาย
17	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
18	ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ
19	ภาษีเงินได้
20	ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
21	เครื่องมือทางการเงิน
22	การบริหารจัดการทุน
23	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
24	คดีสิ่งแวดล้อม
25	การจัดประเภทรายการใหม่
26	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

# บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยมีที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในช่วงปีได้แก่ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซี่ส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายถ่านหินและให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางน้ำและบริการทำเทียบเรือและการจำหน่ายพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 9

### 2 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 59.3 ล้านบาท และ 43.8 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 35.9 ล้านบาท และ 26.0 ล้านบาท ตามลำดับ) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 656.1 ล้านบาท และ 613.6 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 600.7 ล้านบาท และ 590.7 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,042.6 ล้านบาท และ 1,017.1 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 982.2 ล้านบาท และ 972.3 ล้านบาท ตามลำดับ) สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA จำนวน 748.9 ล้านบาท (2566: 758.9 ล้านบาท) ทั้งนี้บริษัทได้รับอนุมัติการเบิกใช้วงเงินกู้จาก TTA เต็มจำนวนแล้ว นอกจากนี้บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดได้ออกหนังสือยืนยันว่าบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดและบริษัทย่อยจะไม่เรียกชำระหนี้คืนจากบริษัทในอีก 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้คืนดังกล่าวก่อนกำหนด

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยกำหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ การเพิ่มรายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น การปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยการวางแผนจะขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดทำขึ้นตามข้อสมมติที่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะสามารถดำรงสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีและจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามปกติธุรกิจ ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ในราคาที่สามารถขายได้และไม่ได้ปรับปรุงหนี้สินตามจำนวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นถ้ากลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้

#### การประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย “CB” (Caution - Business) ให้หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของกลุ่มบริษัทและบริษัท ในกรณีดังกล่าวบริษัทได้เผยแพร่แผนการแก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย “CF” (Caution - Free Float) ให้หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีดังกล่าวบริษัทได้เผยแพร่แผนการแก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### 3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุทุกข้อ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินในรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

#### 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 1 และ 9 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่กลุ่มบริษัทมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท
บริษัท วิเวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 92.50
บริษัท สยามทาโก้ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 70.00
บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 58.22
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ของ กลุ่มบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(พันบาท)	
<b>บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท</b>				
รายได้จากการให้บริการ	16	51	16	51
ค่าใช้จ่ายบริการ (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	825	1,804	825	1,804
ต้นทุนทางการเงิน	36,641	33,775	36,641	33,775
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการขายถ่านหิน	-	-	940	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	7,365	6,139
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	3,669	2,144
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	411	414
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการให้บริการ	4,879	5,374	4,879	5,374
ค่าใช้จ่ายบริการ (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของต้นทุนขาย)	486	-	486	-
รายได้จากการขายและให้บริการเซลล์แสงอาทิตย์	-	7,060	-	7,060
ต้นทุนขายและให้บริการเซลล์แสงอาทิตย์	-	225	-	225
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	6,475	5,978	6,475	5,978
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	216	207	216	207
<b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>	<b>6,691</b>	<b>6,185</b>	<b>6,691</b>	<b>6,185</b>



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท	17	54	17	54
บริษัทย่อย	-	-	5,648	1,961
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	352	587	352	587
<b>รวม</b>	<b>369</b>	<b>641</b>	<b>6,017</b>	<b>2,602</b>
<b>ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน</b>				
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>				
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	244	220	244	220
<b>ส่วนที่ไม่หมุนเวียน</b>				
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	6,494	6,738	6,494	6,738
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	74,750	40,750

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 74.8 ล้านบาท (2566: 40.8 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี (2566: ร้อยละ 6 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(พันบาท)	
<b>เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท	151	151	151	151
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	-	54	-	54
<b>รวม</b>	<b>151</b>	<b>205</b>	<b>151</b>	<b>205</b>
<b>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</b>				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท	92,779	58,568	92,779	58,568
บริษัทย่อย	-	-	52	110
<b>รวม</b>	<b>92,779</b>	<b>58,568</b>	<b>92,831</b>	<b>58,678</b>
<b>เงินประกันผลงาน</b>				
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	<b>1,154</b>	<b>2,151</b>	<b>1,154</b>	<b>2,151</b>
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท	748,937	758,937	748,937	758,937
บริษัทย่อย	-	-	9,000	22,000
<b>รวม</b>	<b>748,937</b>	<b>758,937</b>	<b>757,937</b>	<b>780,937</b>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ไม่มีหลักประกันและเป็นเงินกู้ยืมประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท (TTA) เป็นจำนวนเงินรวม 748.9 ล้านบาท (2566: 758.9 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.6 ถึงร้อยละ 5.0 ต่อปี (2566: ร้อยละ 4.6 ถึงร้อยละ 5.0 ต่อปี) บริษัทมีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก TTA เต็มจำนวนแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยหลายแห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 9.0 ล้านบาท (2566: 22.0 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี (2566: ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 3.5 ต่อปี)

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(พันบาท)	
<b>หนี้สินตามสัญญาเช่า</b>				
ส่วนที่หมุนเวียน				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท	-	941	-	941

**สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

**นโยบายการบัญชี**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(พันบาท)	
เงินสดในมือ	32	29	9	9
เงินฝากธนาคาร	48,970	216,019	28,900	210,559
เงินฝากประจำ	80,276	-	80,276	-
<b>รวม</b>	<b>129,278</b>	<b>216,048</b>	<b>109,185</b>	<b>210,568</b>

# บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

### 6 ลูกหนี้การค้า

#### นโยบายการบัญชี

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้า วัตถุประสงค์ด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่ออัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้นๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	15,772	7,492	12,780	6,472
เกินกำหนดชำระ				
1 - 30 วัน	9,749	6,319	6,847	5,625
31 - 60 วัน	919	220	670	-
61 - 90 วัน	192	217	30	-
มากกว่า 90 วัน	6,860	4,661	4,559	4,575
<b>รวม</b>	<b>33,492</b>	<b>18,909</b>	<b>24,886</b>	<b>16,672</b>
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,418)	(4,661)	(4,394)	(4,575)
<b>สุทธิ</b>	<b>27,074</b>	<b>14,248</b>	<b>20,492</b>	<b>12,097</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 60 วัน

# บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	4,661	4,690	4,575	4,604
เพิ่มขึ้น	1,938	-	-	-
กลับรายการ	(181)	(29)	(181)	(29)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>6,418</b>	<b>4,661</b>	<b>4,394</b>	<b>4,575</b>

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 21

## 7 ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน

### นโยบายการบัญชี

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะเป็นส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง ไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกบันทึกเป็นส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของกลุ่มบริษัทที่ได้จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
	ส่วนที่ถึง			
	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	กำหนดชำระ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ เกิน 5 ปี	
	(พันบาท)			
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	35,851	77,480	132,217	245,548
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(10,990)	(35,428)	(30,982)	(77,400)
<b>สุทธิ</b>	<b>24,861</b>	<b>42,052</b>	<b>101,235</b>	<b>168,148</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	15,398	55,492	115,802	186,692
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(7,726)	(26,617)	(30,495)	(64,838)
<b>สุทธิ</b>	<b>7,672</b>	<b>28,875</b>	<b>85,307</b>	<b>121,854</b>

บริษัททำสัญญาโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่ลูกค้า โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 10 - 20 ปี

8 สินค้ำคงเหลือ

**นโยบายการบัญชี**

สินค้ำคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้ำคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในกรณีที่เป็นสินค้ำที่ผลิตและสินค้ำระหว่างผลิต ต้นทุนประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ป็นส่วนอย่างเหมาะสมอ้างอิงจากฐานกำลังการผลิตปกติ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ถ่านหิน	5,071	2,301	2,799	2,301
ถ่านหินด้อยคุณภาพ	216,588	216,588	216,588	216,588
ไม้สับและไม้อัดเม็ด	226	256	-	-
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	2,509	2,371	2,390	2,272
<b>รวม</b>	<b>224,394</b>	<b>221,516</b>	<b>221,777</b>	<b>221,161</b>
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าลดลง	-	(108)	-	(108)
ค่าเผื่อสินค้าถ่านหินด้อยคุณภาพ	(216,588)	(216,588)	(216,588)	(216,588)
<b>สุทธิ</b>	<b>7,806</b>	<b>4,820</b>	<b>5,189</b>	<b>4,465</b>
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึก				
รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	115,611	155,941	102,629	155,941
- (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็น				
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	(108)	108	(108)	108
<b>สุทธิ</b>	<b>115,503</b>	<b>156,049</b>	<b>102,521</b>	<b>156,049</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

## 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### นโยบายการบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ลักษณะ ธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น		หุ้นชำระแล้ว		ราคาหุ้น		การค้ำยค่า		ราคาหุ้น-สุทธิจากการค้ำยค่า		เงินปันผลรับ	
		เจ้าของ											
		2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
<i>(ร้อยละ)</i>													
<i>(พันบาท)</i>													
<b>บริษัทย่อยทางตรง</b>													
บริษัท ยูเอ็มเอส													
ไลท์เตอร์ จำกัด	ขนส่งทางน้ำ	99.99	99.99	110,000	110,000	110,000	110,000	(5,500)	-	104,500	110,000	-	-
บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต													
เซอร์วิสেস จำกัด	บริการท่าเทียบเรือ	99.99	99.99	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-
บริษัท ยูเอ็มเอส													
เพลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ขนส่งทางบกและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล	99.99	99.99	18,000	18,000	18,000	18,000	(13,293)	(13,293)	4,707	4,707	-	-
บริษัท ยูเอ็มเอส													
คิสทรีบิวชั่น จำกัด	บริหารจัดการด้านขนถ่ายสินค้าและจำหน่ายปุ๋ย	99.99	99.99	5,000	5,000	5,000	5,000	(4,944)	(4,944)	56	56	-	-
บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน													
เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล	99.99	99.99	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-	48,000	48,000	-	-
บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน													
เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	99.99	99.99	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	2,500	2,500	-	-
<b>รวม</b>				<b>201,500</b>	<b>201,500</b>	<b>201,500</b>	<b>201,500</b>	<b>(23,737)</b>	<b>(18,237)</b>	<b>177,763</b>	<b>183,263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด เพิ่มเติมจำนวน 5.5 ล้านบาท

#### 10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

##### นโยบายการบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุน (รวมถึงต้นทุนการกู้ยืม) หักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 9 - 20 ปีและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วน	อาคาร	รวม
		ปรับปรุง ที่ดิน		
(พันบาท)				
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	99,723	13,297	216,077	329,097
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ				
1 มกราคม 2567	<b>99,723</b>	<b>13,297</b>	<b>216,077</b>	<b>329,097</b>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	<b>99,723</b>	<b>13,297</b>	<b>216,077</b>	<b>329,097</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน</b>				
<b>จากการด้อยค่า</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	9,753	158,029	167,782
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	576	9,682	10,258
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ				
1 มกราคม 2567	-	<b>10,329</b>	<b>167,711</b>	<b>178,040</b>
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	578	9,708	10,286
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	<b>10,907</b>	<b>177,419</b>	<b>188,326</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	<b>99,723</b>	<b>2,968</b>	<b>48,366</b>	<b>151,057</b>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	<b>99,723</b>	<b>2,390</b>	<b>38,658</b>	<b>140,771</b>

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และอาคารที่ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 325.2 ล้านบาท (2566: 321.2 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยวิธีมูลค่าตลาดสำหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภททรัพย์สิน

เทคนิคการประเมินมูลค่า

ที่ดิน

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร

วิธีมูลค่าทดแทนใหม่หักค่าเสื่อมราคา

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

**นโยบายการบัญชี**

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

**ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง**

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

**ค่าเสื่อมราคา**

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20 ปี
อาคาร	5 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
เรือลำเลียง	5, 26 ปี
เครื่องจักร	5 - 20 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 - 20 ปี

#### ขาดทุนจากการค้ำยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำนวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	งบการเงินรวม		อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	รวม
				ยานพาหนะ และ เรือลำเลียง (พันบาท)	เครื่องจักร			
<b>ราคาทุน</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	199,228	29,414	90,750	218,072	301,470	120,321	40,275	999,530
เพิ่มขึ้น	-	-	-	26	74	495	201,322	201,917
โอน	-	1,040	4,110	-	79,080	2,010	(86,240)	-
จำหน่าย	-	(13)	-	-	(50,640)	(145)	-	(50,798)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>								
และ 1 มกราคม 2567	<b>199,228</b>	<b>30,441</b>	<b>94,860</b>	<b>218,098</b>	<b>329,984</b>	<b>122,681</b>	<b>155,357</b>	<b>1,150,649</b>
เพิ่มขึ้น	-	550	-	13	1,530	764	51,706	54,563
โอน	-	180	7,632	-	102,553	8,751	(119,116)	-
จำหน่าย	-	-	-	-	(48,027)	(985)	-	(49,012)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>	<b>199,228</b>	<b>31,171</b>	<b>102,492</b>	<b>218,111</b>	<b>386,040</b>	<b>131,211</b>	<b>87,947</b>	<b>1,156,200</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ และ เรือลำเดียว (พื้นที่)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	
<b>ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน</b>								
<b>จากการด้อยค่า</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	28,925	61,264	120,655	252,684	100,854	5,539	569,921
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	329	4,551	8,302	11,766	4,658	-	29,606
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	1,815	-	-	1,815
จำหน่าย	-	(12)	-	-	-	(145)	-	(157)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>								
<b>และ 1 มกราคม 2567</b>	-	29,242	65,815	128,957	266,265	105,367	5,539	601,185
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	324	4,653	7,176	13,352	5,170	-	30,675
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	962	4,841	-	-	5,803
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(985)	-	(985)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>	-	29,566	70,468	137,095	284,458	109,552	5,539	636,678

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	งบการเงินรวม			สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	รวม
				ยานพาหนะ และ เรือลำเดียว (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน		
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	199,228	1,199	29,045	89,141	63,719	17,314	149,818	549,464
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	199,228	1,605	32,024	81,016	101,582	21,659	82,408	519,522



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเขต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องจักร			
<b>ราคาทุน</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	199,228	29,414	57,910	12,953	301,470	115,649	40,215	756,839
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	74	349	120,471	120,894
โอน	-	1,040	1,989	-	79,080	899	(83,008)	-
จำหน่าย	-	(13)	-	-	(50,640)	(145)	-	(50,798)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>								
<b>และ 1 มกราคม 2567</b>	<b>199,228</b>	<b>30,441</b>	<b>59,899</b>	<b>12,953</b>	<b>329,984</b>	<b>116,752</b>	<b>77,678</b>	<b>826,935</b>
เพิ่มขึ้น	-	550	-	-	-	457	31,036	32,043
โอน	-	180	-	-	48,027	497	(48,704)	-
จำหน่าย	-	-	-	-	(48,027)	(985)	-	(49,012)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>	<b>199,228</b>	<b>31,171</b>	<b>59,899</b>	<b>12,953</b>	<b>329,984</b>	<b>116,721</b>	<b>60,010</b>	<b>809,966</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	
<b>ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน</b>								
<b>จากการด้อยค่า</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	28,925	38,270	12,712	252,684	96,649	5,539	434,779
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	329	2,546	-	11,766	4,415	-	19,056
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	1,815	-	-	1,815
จำหน่าย	-	(12)	-	-	-	(145)	-	(157)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>								
และ 1 มกราคม 2567	-	29,242	40,816	12,712	266,265	100,919	5,539	455,493
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	324	2,609	-	12,051	4,406	-	19,390
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	4,841	-	-	4,841
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(985)	-	(985)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>	<b>-</b>	<b>29,566</b>	<b>43,425</b>	<b>12,712</b>	<b>283,157</b>	<b>104,340</b>	<b>5,539</b>	<b>478,739</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	สินทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	199,228	1,199	19,083	241	63,719	15,833	72,139	371,442
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	199,228	1,605	16,474	241	46,827	12,381	54,471	331,227

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรใหม่ที่ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจำนวน 3.3 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 4.2 ล้านบาท และ 2.6 ล้านบาท ตามลำดับ) มีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ตามลำดับ (2566: ร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ตามลำดับ)

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 393.7 ล้านบาท และ 351.7 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 377.5 ล้านบาท และ 342.2 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 215.5 ล้านบาท (2566: 219.9 ล้านบาท) ได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 13

#### ขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อ้างอิงจากรายงานผลการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ โดยใช้วิธีมูลค่าตลาด วิธีมูลค่าทดแทนใหม่หักค่าเสื่อมราคาเพื่อการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องชุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งอ้างอิงจากรายงานผลการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ด้วยวิธีมูลค่าทดแทนใหม่หักค่าเสื่อมราคาซึ่งถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ในการนี้บริษัทได้ตั้งประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าในปี 2567 จำนวน 4.8 ล้านบาท (2566: 1.8 ล้านบาท)

#### ประเภททรัพย์สิน

#### เทคนิคการประเมินมูลค่า

ที่ดิน

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและเรือลำเดียว

วิธีมูลค่าทดแทนใหม่หักค่าเสื่อมราคา

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

## 12 สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

### นโยบายการบัญชี

สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จำกัด เนื่องจาก ณ วันที่ประเมินสินทรัพย์เหล่านี้ไม่มีการจำกัดระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะสร้างกระแสเงินสดได้ โดยบริษัทจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทบทวนอายุการใช้งานที่ไม่จำกัดทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ณ วันที่ได้รับทั้งจากการขุดเหรียญและการซื้อ โดยมูลค่ายุติธรรมจะอ้างอิงจากราคาปิด ณ วันที่ได้รับจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องภายหลังการรับรู้เริ่มแรก สินทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นรอบระยะเวลา รายงาน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลหักด้วยต้นทุนในการขาย โดยมูลค่ายุติธรรมจะอ้างอิงจากราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่ในงบฐานะการเงินสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะกลับรายการได้ไม่เกินส่วนที่บันทึกไปก่อนหน้านั้นแล้วเท่านั้น และจะทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีมูลค่าเท่ากับราคาทุนเดิม โดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ดิจิทัลจะไม่สูงกว่าราคาทุนเดิม

สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลจะถูกตัดรายการเมื่อมีการจำหน่ายหรือเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้หรือจำหน่ายอีกต่อไป ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่บันทึก ณ วันที่ได้รับกับราคาสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ณ วันที่จำหน่ายจะถูกรับรู้เป็นผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

### รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมกับผู้ให้บริการเหมืองขุดบิตคอยน์แบบกลุ่ม (Bitcoin mining pool) โดยทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในระบบบล็อกเชน โดยกลุ่มบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลจากผู้ให้บริการเหมืองขุดบิตคอยน์แบบกลุ่ม รายได้จากขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ให้บริการและได้รับสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลจากผู้ให้บริการเหมืองขุดบิตคอยน์แบบกลุ่มแล้ว โดยมูลค่าแสดงมูลค่าตามยุติธรรม ณ วันที่ได้รับ อ้างอิงจากราคาปิดจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
	(พันบาท)	
<b>ราคาทุน</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม	28,899	8,268
เพิ่มขึ้น	17,799	20,634
จำหน่าย	-	(3)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>46,698</b>	<b>28,899</b>
<b>ขาดทุนจากการด้อยค่า</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	1,308
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(1,308)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>		
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>46,698</b>	<b>28,899</b>

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลมาจากราคาที่เสนอซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องสำหรับสินทรัพย์ที่เหมือนกัน ดังนั้น จึงถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1

13 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

**นโยบายการบัญชี**

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 21

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม						
	2567			2566			
	ส่วนที่มี	ส่วนที่ไม่มี	รวม	ส่วนที่มี	ส่วนที่ไม่มี	รวม	
	หมายเหตุ	หลักประกัน	หลักประกัน	รวม	หลักประกัน	รวม	
				(พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากสถาบัน							
การเงิน		5,000	-	5,000	28,557	-	28,557
เงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากกิจการที่							
เกี่ยวข้องกับ	4	-	748,937	748,937	-	758,937	758,937
หนี้สินตาม							
สัญญาเช่า	4	3,588	-	3,588	-	2,815	2,815
รวมหนี้สินที่มี							
ภาระดอกเบี้ย		<u>8,588</u>	<u>748,937</u>	<u>757,525</u>	<u>28,557</u>	<u>761,752</u>	<u>790,309</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2567			2566			
	ส่วนที่มี	ส่วนที่ไม่มี	รวม	ส่วนที่มี	ส่วนที่ไม่มี	รวม	
	หมายเหตุ	หลักประกัน	หลักประกัน	รวม	หลักประกัน	รวม	
				(พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากสถาบัน							
การเงิน		5,000	-	5,000	28,557	-	28,557
เงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากกิจการที่							
เกี่ยวข้องกับ	4	-	757,937	757,937	-	780,937	780,937
หนี้สินตาม							
สัญญาเช่า	4	3,588	-	3,588	-	2,815	2,815
รวมหนี้สินที่มี							
ภาระดอกเบี้ย		<u>8,588</u>	<u>757,937</u>	<u>766,525</u>	<u>28,557</u>	<u>783,752</u>	<u>812,309</u>

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีทจำนวนทั้งสิ้น 60.0 ล้านบาท (2566: 60.0 ล้านบาท) วงเงินดังกล่าวถูกค้ำประกัน โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทตามที่กล่าวใน หมายเหตุข้อ 11 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 55.0 ล้านบาท (2566: 31.4 ล้านบาท)

#### 14 ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

##### นโยบายการบัญชี

##### โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย พนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

##### โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน และการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น



## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

#### โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และความเสี่ยงจากอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	4,050	3,601	3,716	3,315
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	617	461	461	421
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	100	88	92	80
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	335	-	285	-
- ข้อสมมติทางการเงิน	20	-	(9)	-
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	714	-	748	-
ผลประโยชน์จ่าย	(50)	(100)	(30)	(100)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>5,786</u>	<u>4,050</u>	<u>5,263</u>	<u>3,716</u>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	2.30 - 2.89	1.76 - 3.00	2.30 - 2.54	1.76 - 2.50
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	4.00 - 5.00	3.00 - 5.00	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.43 - 34.38	1.70 - 34.38	1.70 - 34.38	1.70 - 34.38

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 9 ถึง 23 ปี (2566: 8 ถึง 13 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1	2567	2566
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
<b>โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้</b>				
อัตราคิดลด	(486)	(331)	571	385
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	540	441	(470)	(383)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(18)	(18)	20	23
<b>โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น</b>				
อัตราคิดลด	(36)	(25)	40	28
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(2)	(3)	3	4

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1		ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
<b>โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้</b>				
อัตราคิดลด	(424)	(217)	495	248
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	467	295	(410)	(261)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(15)	(12)	17	15
<b>โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น</b>				
อัตราคิดลด	(25)	(12)	28	13
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(2)	(2)	2	2

15 ทุนเรือนหุ้น

นโยบายการบัญชี

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

	มูลค่าหุ้น (บาท)	2567		2566	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น / พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
<b>ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>1,288,350</b>	<b>644,175</b>	<b>1,288,350</b>	<b>644,175</b>	
<b>หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	1,288,350	644,175	1,145,200	572,600
ออกหุ้นใหม่	-	-	-	143,150	71,575
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	1,288,350	644,175	1,288,350	644,175

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### การออกหุ้นเพิ่มทุน

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,149,949 หุ้น โดยเพิ่มจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 572,599,797 บาท ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญรวม 1,145,199,594 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 644,174,772 บาท และมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 1,288,349,543 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 200.0 ล้านบาท เป็นผลให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 128.5 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

#### ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

#### 16 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

#### 17 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

##### นโยบายการบัญชี

##### การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ขึ้นความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีการสำรวจงานที่ได้ทำแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการแยกจากกัน หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ

#### ส่วนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินองค์กร (ทรัพย์สินที่สำนักงานใหญ่) ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ และสินทรัพย์หรือหนี้สินภายในได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

ส่วนงาน 1	กลุ่มจำหน่ายถ่านหินและบริการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงาน 2	กลุ่มขนส่ง
ส่วนงาน 3	กลุ่มพลังงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในตลาดเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุด	กลุ่มจำหน่าย		กลุ่มขนส่ง		กลุ่มพลังงาน		รวมส่วนงาน		ส่วนงานอื่น		รวม	
	ถ่านหินและบริการที่เกี่ยวข้อง						ที่รายงาน					
วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)											
<b>ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน</b>												
รายได้จากบุคคลภายนอก	180,417	225,923	21,447	52,399	64,198	72,526	266,062	350,848	34,466	23,954	300,528	374,802
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34,924)	(25,443)	(9,061)	(2,902)	10,147	18,187	(33,838)	(10,158)	(25,477)	(25,776)	(59,315)	(35,934)
<b>ประเภทของรายได้</b>												
จำหน่ายถ่านหิน	118,222	175,839	-	-	-	-	118,222	175,839	11,804	-	130,026	175,839
จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	-	64,198	72,526	64,198	72,526	-	-	64,198	72,526
การให้บริการ	62,195	50,084	21,447	52,399	-	-	83,642	102,483	4,863	-	88,505	102,483
การขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	17,799	23,954	17,799	23,954
<b>รวม</b>	<b>180,417</b>	<b>225,923</b>	<b>21,447</b>	<b>52,399</b>	<b>64,198</b>	<b>72,526</b>	<b>266,062</b>	<b>350,848</b>	<b>34,466</b>	<b>23,954</b>	<b>300,528</b>	<b>374,802</b>
<b>ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้</b>												
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	118,222	225,923	-	-	53,990	72,526	172,212	298,449	29,603	23,954	201,815	322,403
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	62,195	-	21,447	52,399	10,208	-	93,850	52,399	4,863	-	98,713	52,399
<b>รวม</b>	<b>180,417</b>	<b>225,923</b>	<b>21,447</b>	<b>52,399</b>	<b>64,198</b>	<b>72,526</b>	<b>266,062</b>	<b>350,848</b>	<b>34,466</b>	<b>23,954</b>	<b>300,528</b>	<b>374,802</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเขต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	กลุ่มจำหน่าย		งบการเงินรวม		การตัดรายการ		รวม
	ถ่านหิน	และบริการที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มขนส่ง	กลุ่มพลังงาน	รวมส่วนงานที่รายงาน (พันบาท)	ระหว่างส่วนงานทางธุรกิจ	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>							
สินทรัพย์รวม	583,637	111,149	217,991	912,777	182,846	(5,396)	1,090,227
หนี้สินรวม	541,975	3,197	152,464	697,636	192,269	(5,648)	884,257
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>							
สินทรัพย์รวม	660,456	112,237	203,544	976,237	174,389	(2,139)	1,148,487
หนี้สินรวม	536,574	3,662	158,458	698,693	185,400	(1,961)	882,133

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

18 ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

**นโยบายการบัญชี**

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการค่าใช้จ่ายตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8, 10, 11, 14

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
<b>รวมอยู่ในต้นทุน</b>				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
งานระหว่างทำ	(605)	(1,353)	(498)	(1,353)
วัตถุดิบใช้ไป	107,429	146,143	98,611	146,143
กลับรายการขาดทุนจากการปรับ				
มูลค่าสินค้า	(108)	108	(108)	108
ต้นทุนขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่า				
เงินทุน	48,567	51,105	48,567	51,105
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30,959	29,693	19,867	19,198
ค่าเช่าและค่าบริการ	17,377	21,217	16,747	15,486
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	14,120	13,435	10,022	9,202
ค่าซ่อมบำรุง	6,407	10,760	3,859	5,286
อื่นๆ	42,599	64,866	31,650	37,350
<b>รวม</b>	<b>266,745</b>	<b>335,974</b>	<b>228,717</b>	<b>282,525</b>
<b>รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย</b>				
ค่าขนส่ง	3,514	4,008	2,913	4,008
ค่านายหน้า	1,046	1,415	1,046	1,415
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1,252	1,193	1,252	1,193
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13	13	13	13
อื่นๆ	660	401	645	401
<b>รวม</b>	<b>6,485</b>	<b>7,030</b>	<b>5,869</b>	<b>7,030</b>



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
<b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>				
ขาดทุนจากการด้อยค่า				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,500	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า				
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	5,073	-	5,073	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,671	11,687	11,469	11,625
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	15,188	12,794	13,742	11,387
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	3,764	3,623	3,571	3,622
อื่นๆ	12,614	9,516	8,324	8,039
<b>รวม</b>	<b>48,310</b>	<b>37,620</b>	<b>47,679</b>	<b>34,673</b>

19 ภาษีเงินได้

**นโยบายการบัญชี**

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ หรือไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีและทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น และไม่ทำให้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีมีจำนวนเท่ากัน ณ วันที่เกิดรายการนั้น และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ้นทรัพย์ภาษีเงิน  
ได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ  
มีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก  
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	33	28	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของ				
ผลต่างชั่วคราว	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง</b>	<b>งบการเงินรวม</b>			
	2567		2566	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม		(59,282)		(35,906)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	(11,856)	20.0	(7,181)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้				
และค่าใช้จ่ายทางภาษี		3,850		(5,791)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		7,179		12,536
การเปลี่ยนแปลงในผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้				
หักภาษี		860		464
<b>รวม</b>	<b>(0.06)</b>	<b>33</b>	<b>(0.08)</b>	<b>28</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(43,779)		(26,011)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	(8,756)	20.0	(5,202)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้ และค่าใช้จ่ายทางภาษี		4,013		(5,700)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		3,651		10,908
การเปลี่ยนแปลงในผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี		1,092		(6)
<b>รวม</b>	-	-	-	-
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ยังไม่ได้รับรู้</b>		<b>งบการเงินรวม</b>		<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>
	2567	2566	2567	2566
				(พันบาท)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี				
- ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ จะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,395	1,043	890	926
- ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย	43,318	43,339	43,318	43,339
- ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	4,747	3,647
- ค่าเพื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	23,752	21,067	23,752	21,067
- ส่วนต่างค่าเสื่อมราคา	5,850	5,382	-	-
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	(256)	(97)	(256)	(97)
- โบนัสค้างจ่าย	330	298	296	239
- ประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	1,156	810	1,052	743
	75,545	71,842	73,799	69,864
ยอดขาดทุนยกไป	50,388	50,128	39,962	43,920
<b>รวม</b>	<b>125,933</b>	<b>121,970</b>	<b>113,761</b>	<b>113,784</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นสุดอายุในปี 2568 ถึง 2572 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นสุดอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

20 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

นโยบายการบัญชี

การคำนวณขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน มาจากกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทกับจำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้ว

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท/พันหุ้น)			
ขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ	<u>(59,315)</u>	<u>(35,934)</u>	<u>(43,779)</u>	<u>(26,011)</u>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ				
วันที่ 1 มกราคม	1,288,350	1,145,200	1,288,350	1,145,200
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่าย				
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม	-	4,706	-	4,706
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย				
ถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,288,350</u>	<u>1,149,906</u>	<u>1,288,350</u>	<u>1,149,906</u>
ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	<u>(0.05)</u>	<u>(0.03)</u>	<u>(0.03)</u>	<u>(0.02)</u>

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### 21 เครื่องมือทางการเงิน

##### นโยบายการบัญชี

###### (1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 6)) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

###### (2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลับ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิที่ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจจะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจจะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

#### (3) การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการค้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลาด สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 365 วัน

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### (4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

#### (5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

#### (6) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### (ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

หนี้สินตามสัญญาเช่ามีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

#### (ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

##### กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

##### (ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท



## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### (ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 17

ฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนวงเงินยอดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละราย ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 60 วัน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6

#### (ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

#### (ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>2567</b>					
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	5,000	5,313	-	-	5,313
เจ้าหนี้การค้า	12,033	12,033	-	-	12,033
เจ้าหนี้อื่น	7,208	7,208	-	-	7,208
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	748,937	784,960	-	-	784,960
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	92,779	92,779	-	-	92,779
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,231	5,231	-	-	5,231
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,588	2,383	6,341	-	8,724
เงินประกันผลงาน	1,906	1,164	742	-	1,906
หนี้สินอื่น	1,790	-	1,790	-	1,790
<b>รวม</b>	<b>878,472</b>	<b>911,071</b>	<b>8,873</b>	<b>-</b>	<b>919,944</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา		รวม
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี				
<b>2566</b>					
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	28,557	30,342	-	-	30,342
เจ้าหนี้การค้า	4,091	4,091	-	-	4,091
เจ้าหนี้อื่น	14,463	14,463	-	-	14,463
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	758,937	795,460	-	-	795,460
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	58,568	58,568	-	-	58,568
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,939	6,939	-	-	6,939
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,815	1,668	1,334	-	3,002
เงินประกันผลงาน	2,516	2,286	230	-	2,516
หนี้สินอื่น	1,196	59	1,137	-	1,196
<b>รวม</b>	<b>878,082</b>	<b>913,876</b>	<b>2,701</b>	<b>-</b>	<b>916,577</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
		ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา		
			มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี	
<b>2567</b>					
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	5,000	5,313	-	-	5,313
เจ้าหนี้การค้า	6,788	6,788	-	-	6,788
เจ้าหนี้อื่น	6,694	6,694	-	-	6,694
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	757,937	794,275	-	-	794,275
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	92,831	92,831	-	-	92,831
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,896	3,896	-	-	3,896
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,588	2,383	6,341	-	8,724
เงินประกันผลงาน	1,897	1,155	742	-	1,897
หนี้สินอื่น	837	-	837	-	837
<b>รวม</b>	<b>879,468</b>	<b>913,335</b>	<b>7,920</b>	<b>-</b>	<b>921,255</b>

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
		ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา		
			มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี	
<b>2566</b>					
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	28,557	30,342	-	-	30,342
เจ้าหนี้การค้า	3,896	3,896	-	-	3,896
เจ้าหนี้อื่น	11,451	11,451	-	-	11,451
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	780,937	818,365	-	-	818,365
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	58,678	58,678	-	-	58,678
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,269	6,269	-	-	6,269
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,815	1,668	1,334	-	3,002
เงินประกันผลงาน	2,507	2,277	230	-	2,507
หนี้สินอื่น	837	-	837	-	837
<b>รวม</b>	<b>895,947</b>	<b>932,946</b>	<b>2,401</b>	<b>-</b>	<b>935,347</b>

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### (ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

##### (ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 12) ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่				
สินทรัพย์ทางการเงิน	299,185	338,117	277,333	330,897
หนี้สินทางการเงิน	(850,303)	(848,877)	(859,356)	(870,987)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	<u>(551,118)</u>	<u>(510,760)</u>	<u>(582,023)</u>	<u>(540,090)</u>

## 22 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

23 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
<b>ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน</b>				
สัญญารับเหมาก่อสร้างระบบพลังงานไฟฟ้า				
โซลาร์เซลล์	3,121	21,538	3,121	21,538
สัญญาจัดซื้อเครื่องจักร	1,518	11,549	-	-
<b>รวม</b>	<b>4,639</b>	<b>33,087</b>	<b>3,121</b>	<b>21,538</b>
<b>ภาระผูกพันอื่นๆ</b>				
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	<u>1,631</u>	<u>1,631</u>	<u>1,631</u>	<u>1,631</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 1.7 ล้านบาท (2566: 1.7 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารให้แก่บริษัท

**บันทึกข้อตกลงการประกอบกิจการธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวล**

บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Bio Synthesis and Torrefied Biomass) กับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อรับความช่วยเหลือในการดำเนินการผลิตสินค้าและดำเนินการตลาดของบริษัทย่อย ค่าบริการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลงนี้อ้างอิงจากปริมาณสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จ ยอดขาย และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทย่อย และคู่สัญญา อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงใหม่ เนื่องจากเงื่อนไขในการลงทุนและระยะเวลาในการดำเนินงานได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กำหนดไว้

## บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### 24 คดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา โดยมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย โดยออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการทุกรายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งรวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งด้วย โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้บริษัทย่อยจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของบริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับหรือแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการตรวจสอบและยอมรับผลการแก้ไขปรับปรุงโรงงานและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของบริษัทตามคำสั่งแล้ว นอกจากนี้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทย่อยได้จัดประชุมเวทีประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงในกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมเวทีประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ณ วันที่งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติ คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

ต่อมาบริษัทย่อยได้รวบรวมเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 1 ส่งให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมชี้แจงรายงานฉบับดังกล่าวกับคณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผลจากการพิจารณาทางคณะกรรมการฯ แจ้งว่าต้องมีการปรับปรุงรายงานฉบับที่ 1 ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยให้บริษัทย่อยทำข้อมูลแก้ไขรายงานและนำมาส่งให้คณะกรรมการฯ อีกครั้ง ภายในเดือนมีนาคม 2568 และให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงรายงานฉบับแก้ไขอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2568 นี้

ซึ่งความเห็นของฝ่ายกฎหมายและผู้บริหารเชื่อว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท นอกจากการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น และการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

25 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัด	จัด	หลังจัด	ก่อนจัด	จัด	หลังจัด
	ประเภทใหม่	ประเภทใหม่	ประเภทใหม่	ประเภทใหม่	ประเภทใหม่	ประเภทใหม่
	(พันบาท)					
<b>งบฐานะการเงิน</b>						
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>						
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า						
ค่าซื้ออุปกรณ์	12,787	491	13,278	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,842	(491)	11,351	-	-	-
ลูกหนี้การค้า	15,773	(1,525)	14,248	13,622	(1,525)	12,097
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน						
ที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายในหนึ่งปี	6,147	1,525	7,672	6,147	1,525	7,672
		-			-	
		-			-	

การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

26 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 550,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 644,174,771.5 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,194,174,771.5 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,388,349,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่
- มีมติอนุมัติให้บริษัท โอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,500,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 593,893,282 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท